

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๓/ว ๒๑๐๗



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จำนวน ๑ ชุด
ผู้ทำสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/)
๒. คู่มือการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนและจัดสรรตำแหน่ง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดใช้ระบบข้อมูลบุคคลผ่าน Web App โดยหน่วยงานสามารถใช้ระบบดังกล่าวได้ โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด User name และ Password ให้ผู้ใช้งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และได้นำข้อมูลบุคคลของนักเรียนทุนรัฐบาลทั้ง ๓ สายงานเข้าโปรแกรมระบบการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนและการจัดสรรตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้จังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานที่จะบรรจุแต่งตั้งให้แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโปรแกรมดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ <https://hrops.moph.go.th/> ดังนี้

๑. สายงานแพทย์ ให้บันทึกชื่อกลุ่มงานโรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัดที่จะจัดสรรแพทย์ใช้ทุน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปชดใช้ทุน ปี ๒-๓ พร้อมทั้งวันเดือนปีที่มีรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนราชการ ด้านความเชี่ยวชาญ ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกเพิ่มพูนทักษะ และข้อมูลสถานการณ์ทำงาน ตามจำนวนที่จังหวัดได้รับการจัดสรร

สำหรับแพทย์พี่เลี้ยง และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการจัดสรรให้แล้ว โดยขอให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลวันเดือนปีที่มีรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนราชการ ด้านความเชี่ยวชาญ ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกเพิ่มพูนทักษะ และข้อมูลสถานการณ์ทำงานด้วย

๒. สายงานทันตแพทย์ ให้บันทึกชื่อหน่วยงานที่จะบรรจุแต่งตั้ง (ซึ่งได้แจ้งความต้องการล่วงหน้าไว้กับกระทรวงฯ) เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัด พร้อมทั้งวันเดือนปีที่มีรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนราชการ ด้านความเชี่ยวชาญ ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และข้อมูลสถานการณ์ทำงาน ตามจำนวนที่จังหวัดได้รับการจัดสรร

๓. สายงานเภสัชกร ...

๓. สายงานเภสัชกร ให้บันทึกชื่อหน่วยงานที่จะบรรจุแต่งตั้ง วันเดือนปีที่มารายงานตัว ปฏิบัติงานชุดเงินทุนที่ส่วนราชการ ด้านความเชี่ยวชาญ ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และข้อมูล สถานการณ์ทำงาน ตามจำนวนที่จังหวัดได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้ดำเนินการกำหนดเลขที่ตำแหน่งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรรณพิมล วิปุลากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๕๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๕๕